

สิทธิพร เจนในเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

ASAP – ลุ้นกันต่อแบบ มีหวัง(...?)

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป... แล้วยกคำว่า “มีหวัง” นั้น ก็คือ หวังในทางที่ดีด้วยนะ และก็ไม่ใช่แค่หุ้น

ASAP เท่านั้นนะครับที่จะลุ้น หรือหวังในทางดี เทเนอเมอรวมไปถึงตลาด หรือSET Index ด้วยเลยแหละครับ ไม่ต้องถามนะครับว่า จะเอาอะไรมาช่วยให้อัน จะมีเรื่องอะไรให้ขึ้นยาวๆ ได้... ก็ในเมื่อ สัญญาณ ณ ตอนนี้อย่างออกมาในรูปแบบอย่างนี้ โดยการนับคลื่นที่ได้ยกตอนนั้น อะไรก็ตาม ที่ไม่เห็นการพลิกลงมาต่ำกว่า 1600 อีกเลยนั้น ก็ไม่ต้องหาเหตุผลในทางขึ้นให้มากหรอกครับ... ตามนิสัยของคลื่น 5 เป็นคลื่นขึ้นของหรือเป็นคลื่นไร้เหตุผล อยู่ในตัวมันเองอยู่แล้ว และในคลื่นนี้แหละ ไม่ว่าจะขึ้นหรือ ลง พื้นฐานจะดีหรือไม่ดีมากนักแค่นั้น ก็อาจจะพากันขึ้นทั้งตลาด หรือ โดยส่วนใหญ่ก็จะเล่นทางขึ้นกัน... แล้วจะไปรู้ตัวกันอีกที ก็อาจจะปลายๆ คลื่น 5 นั้นแหละครับ ซึ่งเมื่อถึงเวลานั้น หุ้นพื้นฐานดี ๆ ก็อาจจะวิ่งแซงราคาที่เป็นมูลค่าที่เหมาะสม ไปแยะ แล้วพอทุกคนหันกลับมาดู อ้าว นี่มันแพงไปแล้วนี่นา ก็จะถูกเทขายออกทันที แต่การที่จะวิ่งแซงพื้นฐานไปได้นั้น อาจจะเป็นเรื่องที่มีอะไรมาทำให้เกิดความโลภ เกิดการไร้เหตุผล หรือ เกิดอาการตื่นของหุ้นอย่างไร้ละครับ ชาวดี ๆ จะออกมาแยะนั่นแหละในช่วงที่ราคาแพงๆ ซึ่งก็ไม่ว่าหรอกว่าข้างที่ออกมา นั้น ดีจริงมากน้อยแค่ไหน แต่ใครที่ไม่รู้ หรือ แมงเมานี้แหละครับ ที่จะเข้าไปรับของต่อนั่นเอง เอาละละครับ ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นั้น มันอาจจะไม่ใช่อย่างที่ตำราว่าไว้ก็ได้เนะครับ... แต่มันก็เกิดขึ้นบ่อยในทุกๆ ตลาดนั่นแหละ และอาจจะไม่เว้นแม้ตลาดในเมืองไทย ... ตอนนี้อย่างนี้ แนวโน้ม เรียงได้เปรียบอยู่

ดูตามเกม... จะว่าไปแล้ว ไม่ได้เข้าข้างตัวเองมากนัก ก็น่าจะยังมีผู้เล่นรายใหญ่อยู่ในเกม

และเหมือนผู้เล่นรายใหญ่ จะรู้เรื่องของ ปัจจัยทางเทคนิคเป็นอย่างดี... น่าจะทำให้ โดยตีผ่านแนวต้านได้

แนวรับ : ... ช่วงราคา 3.80-3.70 ยังน่าเก็บ หลุด 3.74 ไม่ได้

เป้าหมาย : ... 4.00-4.10 เป้าระยะสั้น แต่ถ้าขึ้น 4.10 ได้ มองยาว

Price Chart...(ASAP)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น ASAP... รูปแบบโครงสร้างระยะสั้นดูดี เรียกว่า ทำให้หวังได้ในระยะกลางๆ หรือ ยาวๆ ด้วยได้ แต่ก็ต้องไปวัดกันที่ระดับ พื้นที่ 4.00-4.10 กันก่อน เพราะหากผ่านพื้นที่ระดับดังกล่าวไปได้ หรือ เอาแค่นี้นะระดับ 4.00 ได้อย่างมั่นคงแล้วนั้น เราจะคาดหวังว่ามีโอกาสทำรูปแบบ ตัว U ซึ่งก็คือ จะมีเป้าหมายต่อไปที่ระดับ 6.00 (ได้อีก 50% เลยนะ) หรือดีไม่ดี ถ้าหวังว่าจะเป็น ตัว U ใหญ่ๆ ก็ได้ด้วยนะ ซึ่งก็จะมีเป้าที่ 7.50 ดังนั้น การแกว่งตัวในระยะสั้น หรือ การขึ้นในระยะนี้ เราจะต้องจับตาดูกันไว้ดี ๆ ... การที่ยังต่ำกว่า 4.00 อยู่ เราก็อาจจะแค่เล่นสั้นๆ ไปก่อน ชื้อแนวรับ มองหาที่แนวต้าน 4.00-4.10 ก่อน แล้วถ้าขึ้นได้ ก็ว่ากัน